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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2568 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดท่ีี 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00  น. โดยการแพรภ่าพสญัญาณผ่านระบบ Inventech Connect 

จาก หอ้งประชุม ชั้น 4 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอรป์อเรชั่น จาํกัด(มหาชน) 115,115/1 ถนนสวัสดิการ1 ซอยเพชรเกษม 77  แขวง

หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นายชาญ  เธียรกาญจนวงศ ์  ประธานกรรมการ (ประธานในการประชมุ) 

2) นางวรรณก์มล เธียรกาญจนวงศ ์  กรรมการ 

3) นายธนสิทธิ์   เธียรกาญจนวงศ ์  กรรมการ 

4) นายอาทิตย ์  ชณุหชชัราชยั  กรรมการ 

5) ดร.ฐิติพงศ ์ นนัทาภิวฒัน ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

6) ดร.ณฐัพล  ประดิษฐผลเลิศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

7) คณุธานิดา เจนวาณิชย ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจาํนวนทัง้หมด 7 คน และเขา้ร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่ากบั 

รอ้ยละ 100 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวชตุิมา  คล่องประทีปผล      ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

2) นางสาวปิยพร   ศรีพรสวรรค ์  ท่ีปรกึษากฎหมายและเลขานกุารบรษิัท 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ทีเ่ข้าร่วมประชุม   

1) คณุกรองแกว้    ลิมป์กิตติกลุ 

เร่ิมการประชุม  เวลา 14.00 น. 

นางสาวพวงแกว้ บุตรนชุ (“ผูด้าํเนินการประชุม”) ไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมทราบขอ้มลูของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งตน้ ดงันี ้

• บรษิัทฯมีทนุจดทะเบียนจาํนวน   352,887,880 บาท 

• ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้   352,887,880 บาท 

• แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน             3,528,878,800  หุน้ 

• มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ                0.10 บาท 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้เก่ียวกบัการประชมุว่า การประชมุวนันีจ้ะเป็นการประชมุในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งเป็นไปตาม

พระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง 
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มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทจดัใหม้ีผูใ้หบ้รกิารจดัประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์มีความเชี่ยวชาญและไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

      - ระบบควบคมุการประชมุ (Zoom Meeting) ท่ีผ่านการรบัรอง (Certification) และ 

      - ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ท่ีผ่านการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเอง (Self- Assessment) จาก

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA) แลว้ 

บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในครัง้นีใ้นลักษณะของส่ือวิดีทัศน ์และบริษัทฯจะมีการดาํเนินการ เก็บ ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพน่ิง เสียงและภาพเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือการบนัทึกและการจดัทาํ

รายงานการประชมุ การบรหิารจดัการการประชมุ เป็นตน้ และขอชีแ้จงวิธีการและหลกัเกณฑก์ารประชมุ ดงันี ้

-  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ และท่ีไดร้บัมอบฉันทะ 

โดยถือว่า 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง 

- ผูถื้อหุน้ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ เวน้แต่ผู้

ถือหุน้ท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได ้

- สาํหรับวาระท่ี 6 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

ในการประชมุครัง้นี ้บรษิัทไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2568 (Record Date) 

ตามพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันท่ี 18 มีนาคม 2568 ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิด

โอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอตวับคุคลเพ่ือเขา้สู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาส

เสนอเร่ืองเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2567  

ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2568 โดยบริษัทไดแ้จง้การเชิญชวนดงักล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยดว้ย อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ผูด้าํเนินการประชมุแจง้เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และวิธีการถามคาํถามหรือ

แสดงความคิดเห็น ดงันี ้ 

1. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะนาํเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อท่ีประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิน้

ตามลาํดบั 

2. ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนน จากนัน้กดปุ่ ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสาํหรบัการออก

เสียงลงคะแนน ทัง้หมด 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย,  ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง 

        หากผูถื้อหุน้ไม่ออกเสียงลงคะแนน ระบบจะคาํนวณคะแนนเสียงของท่านรวมกบัคะแนนเสียงเห็นดว้ย ทัง้นีท้ัง้นัน้ ผูถื้อ

หุน้สามารถทาํการเปล่ียนแปลงการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนน 

        สาํหรบัผูถื้อหุน้ หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดท่ีไดร้บัมอบฉันทะ โดยการออกเสียง

ลงคะแนนจะแยกเป็นรายบญัชีผูใ้ชง้าน 
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        หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนน ใหก้ดปุ่ ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน

ภายในเวลาท่ีกาํหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาํการแกไ้ขได ้

จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในวาระนัน้ๆ โดยบรษิัทฯใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการ

ส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท่ี้ประชมุทราบต่อไป 

3. กรณีผูถื้อหุน้ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย โดยใชอี้เมลและเบอรโ์ทรศพัทเ์ดียวกนัในการยืนยนัตวัตนในการมอบฉนัทะ 

ระบบจะรวมรายชื่อผูม้อบฉนัทะใหใ้นบญัชีผูใ้ชง้านเดียวกนั เวน้แต่หรือใชอี้เมลและเบอรโ์ทรศพัทใ์นการยืนยนัตวัตนต่างกนั ระบบ

จะไม่รวมรายชื่อผูม้อบฉันทะ แต่จะเป็นการใชง้านแยกบญัชีผูใ้ช ้หากตอ้งการเขา้ใชง้านบญัชีอ่ืนๆ ใหก้ดเลือกท่ีเมนู “บญัชีผูใ้ช”้ 

และกดท่ีปุ่ ม “เปล่ียนบญัชี” เพ่ือเขา้ใชง้านในบญัชีของมอบฉันทะรายอ่ืนๆ โดยการเปล่ียนบญัชี ระบบจะไม่นาํคะแนนเสียงออก

จากฐานการประชมุ 

4. คะแนนเสียงของจาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

ทาํใหจ้าํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

5. ผูถื้อหุน้ท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้นัน้ 

บรษิัทฯไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นการลงทะเบียนเพ่ือ

การลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี ้ วาระท่ี 1 , วาระท่ี 3 , วาระท่ี 4 , วาระท่ี 5  วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 ให้ถือ

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระท่ี 8 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็น

คดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่าท่ีประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่ถกูนบัเป็นองค์

ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนาํมานบัคะแนนในวาระท่ีเหลือทนัที อย่างไรก็ตาม การออกจากองคป์ระชมุใน

วาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะในการกลับเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระ

ต่อไปในระบบ 

8. การถามคาํถามหรือแสดงความเห็นในหอ้งประชมุ 

          ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทฯจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทาํการเลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ ม “คาํถาม” โดย

สามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง คือ 

          - สอบถามผ่านขอ้ความ สามารถพิมพข์อ้ซกัถามท่ีตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม “ส่งคาํถาม” โดยบรษิัทฯจะตอบคาํถามในหอ้ง

ประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํถามนัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจาํนวนคาํถามท่ีถูกส่งเขา้มาจาํนวนมาก บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

พิจารณาคดัเลือกคาํถามตามความเหมาะสม หรือ 

          - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยใหก้ดปุ่ ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนัน้กด “ตกลง” เพ่ือ

ยืนยันในการจองคิว เมื่อไดร้บัการอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีแลว้ใหท้าํการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของท่าน โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม

จะตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะก่อนถามคาํถามทกุครัง้ เพ่ือบริษัทฯสามารถนาํมาบนัทึกลงใน

รายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น 
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          ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานาํไปสอบถาม หรือให้

ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงด

เวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํา้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให ้ผูถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้

โปรดใหค้วามรว่มมือเพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีกาํหนด 

          ทัง้นี ้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการตดัภาพและเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่น

ประมาทผูอ่ื้น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อใหเ้กิดความ

เดือดรอ้นต่อผูเ้ขา้รว่มประชมุรายอ่ืน 

9. ในกรณีมีผู้ถือหุน้ตอ้งการถามคาํถามดว้ยภาพและเสียงในระบบเป็นจาํนวนมาก เพ่ือเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม 

รบกวนใหผู้ถื้อหุน้ทาํการสอบถามคาํถามผ่านขอ้ความ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีดาํเนินการตอบคาํถาม หรือนาํคาํถามของท่านไปตอบ

ตอนทา้ยประชมุ หรือนาํไปตอบไวห้นา้เว็ปไซดข์องบรษิัทฯ 

10. กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบตัิตามคาํแนะนาํท่ีไดแ้จง้ไป

พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี Call Center ไดจ้ากหมายเลข

โทรศพัทแ์ละ Line Official 

11. หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชมุผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล เพ่ือกลบัเขา้สู่การประชมุผ่านระบบสาํรองต่อไป 

  การประชุมในวนันีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 5 ราย และดว้ยการมอบฉันทะจาํนวน  31  ราย รวมเป็น 36 ราย นบั

รวมจาํนวนหุน้ได ้ 2,513, 930,552  หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 71.2387 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ  ครบเป็นองคป์ระชุม 

โดยขอ้บงัคบัของบรษิัทซึ่งมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัองคป์ระชมุว่า ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้    

(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 

ใน 3 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัทฯ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

เพ่ือความโปรง่ใส และการปฏิบตัิอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัทฯ ในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บรษิัทฯ ได้

เชิญตวัแทนผูต้รวจสอบบญัชีจากบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และท่ีปรกึษากฎหมาย เขา้รว่มประชมุในครัง้นีด้ว้ย 

ก่อนเขา้สู่การประชุม  ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้นะนาํคณะกรรมการบริษัทและท่ีปรกึษาของบริษัทฯท่ีเขา้ร่วมประชุมใน

ครัง้นี ้ 

ผู้ดาํเนินการประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2568 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอรป์อเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2567 

 ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 ประชมุเมื่อวนัท่ี 

25 เมษายน 2567 ซึ่งไดส่้งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้นั้น ซึ่งหากไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติมจึงขอให้ผู้ถือหุน้

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567  

 ผูด้าํเนินการประชมุไดส้อบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

 ในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม     ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย  2,514,549,752    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0  

งดออกเสียง 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหต ุ:  ในวาระนีมี้ผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิ่ม 2 ราย คดิเป็นจาํนวนหุน้ 619,200 หุน้ (รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 38 ราย) รวมจาํนวนหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ

ในวาระนี ้ 2,514,549,752  หุน้ 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรับปี 2567 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อนโยบายมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการใหก้รรมการตรวจสอบสามารถ

แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และบรษิัทฯ ยงัจดัใหม้ีช่องทางเพ่ือใหพ้นกังานสามารถแจง้ขอ้มลูการทจุรติไดห้ลายช่องทาง อีก

ทัง้บริษัทฯยงัส่งเสริมใหก้รรมการอิสระเขา้รบัการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอ้ยู่เสมอ และบริษัทฯไดม้ีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบั

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ดงันี ้

1) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัท กระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ 

เพ่ือประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพ่ือน และคนรูจ้กั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอให้

สินบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน ทัง้แก่หน่วยงานของรฐัหรือเอกชนท่ีบรษิัทไดด้าํเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย 

2) ส่ือสาร ประชาสมัพนัธ ์เพ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งของบรษิทั หากไม่ปฏิบตัิตามจะตอ้งไดร้บับทลงโทษ

ทางวินยั ซึ่งจะขึน้อยู่กบัขอ้เท็จจรงิ และสถานการณแ์วดลอ้ม  

3) บรษิัทไม่มีนโยบายลดตาํแหน่ง ลงโทษหรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชนั แมว้่าการกระทาํนัน้ จะทาํ

ใหบ้รษิัท สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

4) ใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตัิ 

และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ซึ่งในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการดาํเนินการตามนโยบายท่ีกาํหนดเป็นอย่างดี และจะมีการพฒันาใหด้ียิ่งๆขึน้ไปในภาย

ภาคหนา้ 

นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2567 ดงันี ้

ในปีท่ีผ่านมา ยอดขายของบรษิัทฯมีรายไดร้วมอยู่ท่ี 3,894 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนมีรายไดอ้ยู่ท่ี 3,155 ลา้นบาท เติบโต

จากปีก่อนหนา้อยู่ท่ีรอ้ยละ 24 ในส่วนของกาํไร ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯมีกาํไร 105.71 ลา้นบาท เติบโตจากปีก่อนหนา้อยู่ท่ีรอ้ยละ 

29  

ในส่วนของสดัส่วนรายไดข้องบรษิัทฯ บรษิัทฯยงัเนน้ในธุรกิจหลกั คือ กลุ่มกลอ้งถ่ายภาพและอปุกรณ ์ยอดขายกลอ้งคิด

เป็นรอ้ยละ 90 ของรายไดร้วมของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจมือถือและอุปกรณส่ื์อสาร ในปัจจุบนัเราไดร้บัสิทธิการบริหารจดัการ

ของ AIS และ Telewiz Shop มากขึน้ โดยปัจจบุนัมีการขยายไปถึง 14 สาขา ยอดขายคิดเป็นรอ้ยละ 8 ของรายไดร้วมของบริษัทฯ 

เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาเล็กนอ้ย แต่รายไดร้วมในส่วนของธุรกิจ Mobile โตขึน้มารอ้ยละ 40 เน่ืองจากเรามีการขยายสาขาเพ่ิม ซึ่ง
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ปัจจบุนัมีทัง้สิน้ 14 สาขา และบรษิัทฯมีแผนท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมในปีนีอี้ก ในส่วนของธุรกิจภาพพิมพ ์Printing ก็มีการเติบโตอยู่ แต่

ดว้ยสดัส่วนมลูค่าของตลาดยงัเล็กอยู่หากเทียบกบัธุรกิจอ่ืนในบรษิัทฯ  

ในปีท่ีผ่านมา บรษิัทฯ มีการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงสาขา เช่น การเปิดสาขา การปรบัปรุงสาขา และการปิดสาขา โดย

ในส่วนของการเปิดสาขา เรามีการเปิดเพ่ิมจาํนวน 9 สาขา และมีการปรบัปรุง Renovate รา้นจาํนวน 3 สาขา เพ่ือใหม้ีความ

ทันสมัยขึน้กว่าเดิม และมีการปิดสาขาไปจาํนวน 7 สาขา ซึ่งการปิดสาขานี ้ส่วนใหญ่จะเป็นการปิดสาขาท่ีไม่สามารถสรา้ง

ยอดขายไดต้ามเป้าท่ีบรษิัทฯกาํหนด 

ในส่วนของกลุ่มสินคา้ท่ีบริษัทฯทาํการตลาดอยู่ ในปีท่ีผ่านมาบรษิัทฯยงัคงแบ่งกลุ่มสินคา้เช่นเดียวกับปีก่อนหนา้ โดย

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลกัๆ ในการทาํการตลาด โดยกลุ่มธุรกิจหลกัจะเป็นในส่วนของ กลุ่ม Photo Hobby ผูช้อบการถ่ายภาพเป็น

หลกั และกลุ่มสินคา้สาํหรบับุคคลท่ีชอบในส่วนของการสรา้ง Vlog และ Lifestyle ซึ่ง 2 กลุ่มนีจ้ะจดัอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลกัประเภท

กลอ้งถ่ายภาพ และมีการแยกกลุ่มคนท่ีชอบถ่ายภาพโดยใชอุ้ปกรณ ์Gadgets หรือ อปุกรณโ์ดรน (Drone) ต่างๆ ซึ่งในปีท่ีผ่านมา 

กลุ่มนีย้ังมีอตัราการเติบโตค่อนขา้งดี โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณโ์ดรน (Drone) ซึ่งปัจจุบันผูผ้ลิตมีการพฒันาผลิตภัณฑใ์นราคาท่ี

สามารถจบัตอ้งไดม้ากขึน้ ส่งผลใหปี้ท่ีผ่านมาในส่วนของจาํนวนการขายและรายไดใ้นส่วนนีม้ีการเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง ในส่วน

ของกลุ่ม Live Steaming ปัจจุบนัจดัอยู่ในกลุ่มสินคา้ท่ีค่อนขา้งจะมีความอ่ิมตวั มีทัง้กลุ่มลกูคา้ใหม่และเก่าเขา้มาใชบ้ริการ แต่

ไม่ไดจ้ดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีอตัราการเติบโตมากขึน้เท่าไหรต่ัง้แต่หลงัผ่านช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19 แต่ก็ยงัถือ

ว่าเป็นกลุ่มสินคา้ท่ียังมีความสาํคัญสาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการขายสินคา้ออนไลน ์ซึ่งปัจจุบันยังมีสินคา้อีกหลายกลุ่มท่ีมีการ

พฒันาขึน้มาเพ่ือตอบรบักลุ่มขายสินคา้ออนไลน ์หรือ กลุ่ม Live Steaming ซึ่งบริษัทฯไดม้ีการนาํสินคา้กลุ่มนีเ้ขา้มาเพ่ือจาํหน่าย

เพ่ือตอบโจทยแ์ก่ลกูคา้ในกลุ่มนี ้และในอีก 2 กลุ่มท่ีอาจไม่ไดม้ีการเติบโตมากนกั แต่ยงัเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในกลยุทธก์ารดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ นั่นก็คือ กลุ่ม Professional ท่ีชอบสรา้งสรรคง์าน Professional ขึน้มา ซึ่งในปัจจุบัน ดว้ยเทคโนโลยีและราคาท่ี

สามารถเขา้ถึงไดม้ากขึน้ ทาํใหเ้ทรนของผูบ้ริโภคระดบัเริ่มตน้ท่ีตอ้งการพฒันาขึน้มาในระดบั Professional มีกลุ่มสินคา้ท่ีรองรบั

มากยิ่งขึน้ เราจึงมีการใหบ้ริการผ่านหนา้รา้นสาขาของบริษัทฯเพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้ใหม้ีความ Professional มากยิ่งขึน้สาํหรบั

กลุ่มสินคา้งานวิดีโอ (Video) และโพรดคัชั่น (Production) ต่างๆ รวมถึงบรรดากลุ่มคนท่ีชอบการถ่ายรูป Outdoor, การทาํกิจกรรม

กลางแจง้ ท่ีเราเริ่มมีการทาํการตลาดเพ่ือเจาะกลุ่มตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มนีม้ากยิ่งขึน้ในปีท่ีผ่านมา และในปีนีเ้อง 

บริษัทฯก็ยงัคงใหค้วามสาํคญัอยู่ ซึ่งอาจจะมีการนาํอุปกรณ ์Gadgets บางอย่างท่ีเราจะมีการนาํเขา้มาเพ่ือจาํหน่ายเพ่ิมมากขึน้

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการให้แก่ลูกคา้กลุ่มกิจกรรม Outdoor เช่น ปัจจุบันเรามีการจาํหน่ายกลอ้งถ่ายภาพ Rangefinder                 

ของกิจกรรมกอลฟ์ท่ีเป็นท่ีนิยมมากขึน้ ซึ่งปัจจบุนัผูผ้ลิตแบรนดก์ลอ้งต่างๆ มีการผลิตกลุ่มสินคา้เหล่านัน้ออกมาและมีการนาํเขา้

มาเพ่ือจัดจาํหน่ายเพ่ิมมากขึน้ แต่จากท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ กลุ่มสินคา้หลักท่ีมีผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ ยังคงเป็นกลุ่ม

สินคา้การสรา้ง Vlog และ Lifestyle ต่างๆ และกลุ่ม Photo Hobby ผูช้อบการถ่ายภาพเป็นหลกั  

ในปีท่ีผ่านมา บรษิัทฯยงัมีขอ้จาํกดัในการเติบโตเชน่เดียวกบัปีก่อนหนา้ เน่ืองดว้ยในกลุ่มสินคา้กลอ้งถ่ายภาพในช่วง 2-3 

ปีท่ีผ่านมา มีกระแสการใชก้ลอ้งกลุ่ม Compact Premium ต่างๆมากยิ่งขึน้ ซึ่งในปีท่ีผ่านมามียอดการขายสินคา้กลุ่มนีค้่อนขา้งสงู 

แต่การจัดหาสินคา้ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองดว้ยเป็นกระแสท่ีเป็นความตอ้งการของคนทั่วโลก ในบาง

ผลิตภณัฑม์ยีอดการสั่งจองสินคา้มากกว่า 1-2 พนัตวั ซึ่งบรษิัทฯตอ้งสั่งสินคา้เขา้มาเพ่ือจาํหน่ายและตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคใหเ้พียงพอมากท่ีสดุ ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าในปีนีใ้นส่วนของผลิตภณัฑข์องแบรนดต์่างๆน่าจะเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ และจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างดีมากยิ่งขึน้ดว้ย รวมถึงกลุ่มสินคา้ท่ีเริ่มออกมามีการจบักลุ่มในระดบักลางท่ี

ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได ้เน่ืองจากหลายปีท่ีผ่านมาหลงัจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19 เน่ืองดว้ยการจดัหา

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสค์่อนขา้งขาดแคลน ผูผ้ลิตก็เนน้ไปในเชิงของผลิตภณัฑร์ะดบั Premium ซึ่งอาจจะไม่ไดต้อบโจทยก์บัลกูคา้
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ในประเทศของเราเน่ืองจากมีราคาค่อนขา้งสงู ในปีนีจ้ึงอาจมผีลิตภณัฑอ์อกใหม่หลากหลายมากยิ่งขึน้ ซึ่งถา้ไดต้ิดตามกลุ่มสินคา้

ท่ีบริษัทฯมีการจดัจาํหน่าย ในช่วงไตรมาสหน่ึงท่ีผ่านมา ก็เริ่มจะไดเ้ห็นกลุ่มสินคา้ระดบักลางท่ีออกมามากยิ่งขึน้และมีลกัษณะท่ี

น่าสนใจ รวมถึงกลุ่มท่ีมีอตัราการเติบโตค่อนขา้งสงูคือ ในกลุ่ม Vlog และ Lifestyle ต่างๆ เราจะจดัอยู่ในกลุ่ม Media Cam ซึ่งใน

ปีท่ีผ่านมาเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีการเติบโตค่อนขา้งสงู เน่ืองจากในปัจจุบนัมีกลุ่มผูผ้ลิตท่ีพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถใชง้านไดง้่าย

และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ยอะมากยิ่งขึน้ ซึ่งในปีนีเ้ราจะมีการจดัหาผลิตภณัฑต์่างๆ และเนน้การขยาย

ฐาน GP (Gross Profit) ใหม้ากยิ่งขึน้เมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

และในปีท่ีผ่านมาบรษิัทฯไดม้ีการเปิด Brand Shop โดยไดร้บัสิทธิเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายแรกในประเทศไทย ภายใตแ้บ

รนด ์Insta360 เพ่ือตอบรับกลุ่มลูกคา้ Vlog และ Lifestyle ต่างๆ โดยมีการเปิดแลว้ 2 สาขาท่ี ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิรล์ และ 

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ภูเก็ต ซึ่งมีกระแสตอบรบัค่อนขา้งดี เน่ืองจากกลุ่มสินคา้ Gadgets ทางผูผ้ลิตมีการตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆออกมาค่อนขา้งเยอะ ในปีนีเ้องบรษิัทฯจึงมีกลยทุธใ์นการขยายสาขาของ Brand Store 

ท่ีมากยิ่งขึน้ เพ่ือดึงดูดกลุ่มลกูคา้โดยเฉพาะของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มสินคา้ในบางกลุ่มท่ีเรามีการนาํเขา้เองภายใตบ้ริษัทย่อย

ของบริษัทฯ คือ บริษัท พิคคาซสั จาํกัด เพ่ือนาํเขา้มาจาํหน่ายผ่านหนา้รา้นสาขาของบิ๊ก คาเมร่า ท่ีมีอยู่หลายสาขาทั่วประเทศ 

เพ่ือขยายฐาน GP (Gross Profit) ใหเ้พ่ิมมากขึน้ ซึ่งปัจจุบนักลอ้ง Compact ท่ีเป็นกระแสมากคือ Kodak ท่ีเป็นกระแสดี เช่น ใน

ประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีเป็นเจา้ตลาดกลอ้ง มียอดขาย Market share กลอ้ง Kodak เป็นอนัดบัตน้ๆในประเทศ และในปีท่ีผ่านมาเราได้

เป็น Exclusive Brand ของ Kodak เพ่ือนาํสินคา้เขา้มาทาํการตลาดในประเทศไทย และในปีนีด้ว้ยกลยุทธข์องเราเนน้เร่ืองการ

จดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ หลากหลายแบรนดเ์ขา้มาเพ่ือจาํหน่ายผ่านช่องทางของ บิก๊ คาเมรา่ มากยิ่งขึน้ รวมถึงเป็นตวัแทนจาํหน่าย

ในการกระจายสินคา้ใหแ้ก่ผูแ้ทนจาํหน่ายรายอ่ืนในประเทศดว้ย 

คาํถามจากผูถื้อหุน้ 

- คณุสเุมธ การุณย์คตมิา       ผูถ้ือหุน้ 

Q. อยากทราบ market share ของบริษัทและแผนการดาํเนินงานและคาดว่าผลประกอบการในปีนีจ้ะเป็นอย่างไร มีอะไรกงัวล

บา้งครบั ?  

- คณุธนสทิธิ ์  เธียรกาญจนวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

  ในส่วนของ market share ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีการกระจายออกไปค่อนข้างเยอะหลากหลายกลุ่ม  

เพราะฉะนัน้เราไม่ไดย้ึดตดิกบัสนิคา้กลอ้งดจิิทลัเป็นหลกัเพยีงอย่างเดยีว เพยีงแต่เรามีการเพิ่มทางเลือกทัง้การถ่ายภาพและเสยีง 

รวมถึงอปุกรณ์ส่วนควบต่างๆเกีย่วกบัการถา่ยภาพก็มีการเตบิโตค่อนขา้งด ีดงันัน้ในส่วนของ market share จึงไม่สามารถกาํหนด

ตวัเลขไดอ้ย่างแน่นอน แต่ตอ้งเรียนว่า ผูป้ระกอบการในตลาดในช่วงหลงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19 มีจาํนวน

ลดนอ้ยลง ซึ่งเรายงัคงเป็นผูน้าํการขายในตลาดกลอ้งถ่ายภาพ โดยเฉพาะในกลุ่ม market share ของกลอ้งถ่ายภาพหลายๆกลุ่ม 

เรามี market share ทีเ่กินคร่ึงของจาํนวนในทอ้งตลาด เพราะฉะนัน้ในกลุ่มสินคา้ใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Vlog และ Lifestyle หรือ 

กลุ่ม Action Camera หรือ กลุ่ม Media Camera บริษัทฯเชื่อว่าเรามี market share ในส่วนที่เกินคร่ึงของจาํนวนในทอ้งตลาด 

รวมถึงกลุ่มโดรน (Drone) ต่างๆ เรามี market share ประมาณรอ้ยละ 40 ของจาํนวนในทอ้งตลาด ซึ่งบริษัทฯยงัคงเห็นช่องทาง

ในการเตบิโตในกลุ่มสนิคา้ของบริษัทฯ 

 ในส่วนของความกงัวลยงัคงมีอยู่ 2 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ส่วนแรกในเรือ่งของสนิคา้ทีเ่ราจะนาํมาขาย เราตอ้งพึ่งพาจากทางผูผ้ลิต

เป็นหลกั ซึ่งเราพยายามทาํงานร่วมกนัอย่างใกลช้ิดเพือ่ไดส้ินคา้เขา้มาจาํหน่ายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่วนที่

สองจะเป็นในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ในปัจจุบันเรามีการพึ่งพาการนําเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ รวมถึงกําลังซือ้
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ภายในประเทศไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคก็ยงัคงมีการจบัจ่ายใชส้อยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการ

สนิคา้เพือ่นาํไปใชใ้นการท่องเทีย่วต่างๆ เพยีงแต่เราจะตอ้งมีการจดัหาสนิคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้มากยิ่งขึน้ 

Q. ขอสอบถามว่าค่าเงนิดอลลาร์มีผลกบับริษัทอย่างไรบา้ง ? 

- คณุธนสทิธิ ์  เธียรกาญจนวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

ในปัจจุบนั บริษัทฯมีการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศหลากหลายผลิตภณัฑ์ ก็อาจมีการไดร้บัผลกระทบต่อการผนัผวนของ

อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศบา้ง ในช่วงทีอ่ตัราแลกเปลีย่นอ่อนค่าลง อาจส่งผลกระทบต่อการเสียประโยชน์ของค่า GP 

(Gross Profit) แต่เราก็มีการเจรจาต่อรองกบัทางผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจาํหน่ายในการปรบัค่า GP (Gross Profit) ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีว

การกบัการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เพราะฉะนัน้ดว้ยปริมาณการนาํเขา้สนิคา้ของเรายงัไม่ไดใ้หญ่มาก จึง

อาจไม่ไดม้ีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่หากในอนาคตปริมาณการนาํเขา้

สินค้าของเรามีการเติบโตขึ้น เราก็อาจจะต้องมีการมาตรการรองรับการป้องกันการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ แต่เนือ่งจากปัจจุบนัผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจาํหน่ายทีเ่ป็นคู่คา้กบับริษัทฯยงัมกีารใหก้ารสนบัสนนุช่วยเหลือบริษัทฯในเรือ่งนีอ้ยู่ 

- คณุจตรุนต ์พลยศ ผูถ้ือหุน้ 

Q. แผนการเตบิโต 2568 เป็นอย่างไร ? 

- คณุธนสทิธิ ์  เธียรกาญจนวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

อย่างที่เรียนแจง้ไปเมื่อสกัครู่ในผลประกอบของปีที่ผ่านมาทีค่าบเกี่ยวมาในปีนี ้กล่าวคือ ในปีนีใ้นเรื่องของการขยายสาขา 

บริษัทฯมีการเปิดสาขาตามการขยายตัวของหา้งสรรพสินคา้ชัน้นาํที่มีการเปิดสาขาใหม่อยู่แลว้ ซึ่งในเทรนปัจจุบันการเปิด

หา้งสรรพสนิคา้ในประเทศไทย กลุ่มหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆน่าจะมีเตม็ไปทั่วทกุพืน้ทีแ่ลว้ จึงอาจจะมีการเขา้ร่วมเปิดเป็นในรูปแบบ

ของ flagship store แต่ในส่วนหลกัๆ นอกจากบริษัทฯจะเปิดรา้นสาขา บ๊ิก คาเมร่า แลว้ จะมีในส่วนของการเปิด Brand Store 

ดว้ย เพือ่เป็นการดงึภาพลกัษณ์ของแบรนดแ์ละเพือ่เป็นการกระตุน้ยอดขายสนิคา้ของบริษัทฯดว้ย 

Q. บริษัทมีแผนซือ้หุน้คนืบา้งไหม ? 

- คณุธนสทิธิ ์  เธียรกาญจนวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

ปัจจุบนับริษัทฯยงัไม่มีแผนการซือ้หุน้คนืแต่อย่างใด 

Q. ขนาดตลาดกลอ้งคดิว่าจะกลบัมาเตบิโตไดห้รือไม ่? 

- คณุธนสทิธิ ์  เธียรกาญจนวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

ปัจจุบนัในปีทีผ่่านๆมา หากมองในมุมของจาํนวนการขาย จะเห็นไดว้่าตลาดกลอ้งไม่ไดเ้ติบโต แต่จะเป็นการเติบโตในส่วน

ของการกาํหนดราคา คอื กลอ้งมีคณุสมบตัทิีด่ขีึน้ และมีราคาทีสู่งขึน้ดว้ย แต่เนือ่งดว้ยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มีหลายผลิตภณัฑ์ใน

รูปแบบกลอ้งทีม่ีการผลิตออกมาในลกัษณะทีย่งัไม่ตอบโจทย์ของผูบ้ริโภค รวมถึงมีจาํนวนการผลิตทีไ่ม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค อย่างทีก่ล่าวไปเมือ่ขา้งตน้ว่า ปีทีผ่่านมามีสินคา้บางประเภทมียอดการสั่งจองเพือ่ซือ้สินคา้จาํนวนมาก ไม่เพยีงพอ

ต่อการจาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอย่างทั่วถึงเหมือนในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19 ถึงแมใ้นกลุ่มสนิคา้เชน่

กลุ่ม Lifestyle หรือ กลุ่ม Action Camera หรือ กลุ่ม Media Camera ตอ้งเรียนว่าปัจจุบนัยอดขายสินคา้ในกลุ่มเหล่านีม้ีการ

เติบโตสูงกว่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19 เพยีงแต่ในกลุ่มกลอ้งถ่ายภาพอาจจะตอ้งรอการผลิตสินคา้

จากทางแบรนดผู์ผ้ลิตทีจ่ะมีการผลิตสนิคา้ใหม่ๆออกมา ซึ่งตอ้งเรียนว่าก็มีแนวโนม้ทีด่สีาํหรบัการแข่งขนัในตลาดกลอ้งดจิิทลั 
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Q. Q1 เราไดป้ระโยชนจ์ากมาตราการ e-receipt ไหม ? 

- คณุธนสทิธิ ์  เธียรกาญจนวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทฯมีการเขา้ร่วมโครงการ e-receipt เป็นปีที ่2 แลว้ ซึ่งใน Q1 ของปีทีผ่่านมาเราก็ไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้ร่วมโครงการ

ดงักล่าวพอสมควร และในปีนีผ้มเชือ่ว่า ยอดขายหลกัๆใน Q1 ก็น่าจะไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้ร่วมโครงการ e-receipt ดว้ยเช่นกนั 

โดยในปกติของทกุปี บริษัทฯจะมีการตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทฯเพิ่มขึน้อยู่ทีร่อ้ยละ 10-15 ซึ่งในปีทีผ่่านมา บริษัทฯมีอตัรา

การเตบิโตอยู่ทีร่อ้ยละ 24 เกินกว่าเป้าหมายทีบ่ริษัทฯกาํหนดไว ้ในปีนีส้าํหรบั Q1 บริษัทฯจึงเชือ่ว่า บริษัทฯยงัมีการเตบิโตในส่วน

ของยอดขายอยู่เป็นปกต ิ

Q. ช่วยขยายความเป้าหมายการเตบิโตหน่อยครบัว่าปี 2568 ตัง้เป้าไวท้ีต่วัเลขเท่าไหร่ ? 

- คณุธนสทิธิ ์  เธียรกาญจนวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

โดยปกตบิริษัทฯมีการตัง้เป้าหมายการเตบิโตของยอดขายของบริษัทฯอยู่ทีร่อ้ยละ 10-15 จากยอดขายของปีทีผ่่านมา 

ผูด้าํเนินการประชุมไดส้อบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ หากไม่มีวาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบรายงานผล

การดาํเนินงาน จึงไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

มติทีป่ระชุม     วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบรายงานผลการดาํเนินงาน จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับปี  สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2567 

 ผูด้าํเนินการประชมุแจง้ว่าสืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

และงบกระแสเงินสดของบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2567 ซึ่งรบัรองโดยผูส้อบบญัชี บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จึงเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใหอ้นมุตัิรบัรองงบการเงินดงักล่าว 

 ผูด้าํเนินการประชมุไดส้อบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

 ในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ตามท่ีเสนอ

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

เห็นดว้ย  2,515,187,752    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0  

งดออกเสียง 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

หมายเหต ุ:  ในวาระนีมี้ผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิ่ม 1 ราย คดิเป็นจาํนวนหุน้ 638,000 หุน้ (รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 39 ราย) รวมจาํนวนหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ

ในวาระนี ้ 2,515,187,752  หุน้ 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2567 และอนุมัติจ่ายเงนิปันผล  

 ผูด้าํเนินการประชมุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หมวด 6 ขอ้ 49 บรษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 (หา้) ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน

สาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มี

นโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ ภายหลงัจากการหกัทนุสาํรองต่างๆ ทัง้หมดแลว้ 

เวน้แต่จะมีความจาํเป็นเหตอุนัควรท่ีไม่สามารถจ่ายได ้ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลใหน้าํปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะ

ทางการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้

จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทและความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ 

เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาสถานการณเ์ป็นไปในทิศทางท่ีดี บริษัทฯมีกาํไรสทุธิเฉพาะส่วนของบริษัทฯจาํนวน 96,345,225.25 

บาท คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติท่ีประชมุครัง้ท่ี 1/2568 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2568 อนมุตัิใหม้ีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสทุธิ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรูปแบบเงินสดจากกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานปี 2567 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ท่ีไดร้บั

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 52,933,182 บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 54.94 ของกาํไรสุทธิปี 2567 โดยบริษัทฯไดก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2568  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2568  

ผูด้าํเนินการประชมุไดส้อบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิการจดัสรรกาํไรสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 

และอนมุตัิจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

เห็นดว้ย 2,515,187,752    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0  

งดออกเสียง 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาํปี 2568 และกาํหนดค่าสอบบัญชี  

 ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2568 กาํหนดค่าสอบบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  

ซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯเป็นประจาํทกุปี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบตัิ  

ประวตัิ ทกัษะความรูค้วามสามารถ ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบรษิัทฯในปีท่ี

ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีประจาํปี 2568 จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยประจาํปี 2568 ไดแ้ก ่

 1. นายสมศกัดิ์            จิรฐิัติอาํไพวงศ ์      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน   8874   และ/หรือ 
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       2. นางสาวกรองแกว้    ลิมป์กิตติกลุ          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน   5874 (ปีท่ี 4)   และ/หรือ 

      3. นายชวลิต               ฉลวยอาํพรบตุร      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน   8881   และ/หรือ 

     4. นางสาวณฐัธีรา       พงษ์พินิจภิญโญ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน   7362 

คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  พรอ้มกาํหนดค่าสอบบญัชี

ประจาํปี 2568 เป็นจาํนวนเงินรวม 3,060,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปีท่ีผ่านมา 

ผูด้าํเนินการประชมุไดส้อบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตัง้  นายสมศกัดิ์  จิรฐิัติอาํไพวงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8874 หรือ 

นางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5874  หรือ นายชวลิต  ฉลวยอาํพรบตุร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลข

ทะเบียน 8881 หรือ นางสาวณัฐธีรา  พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362  คนใดคนหน่ึงของบริษัท 

สาํนักงาน อีวาย จาํกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจาํปี 2568 และกาํหนดค่าสอบบัญชีเป็นจาํนวนรวม 

3,060,000 บาท  (ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจาํเป็นตามท่ีจ่ายจริง) ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชี

ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ ใหบ้ริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของสาํนักงานทาํหนา้ท่ี

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉนัท ์ดงันี ้

เห็นดว้ย 2,515,187,752   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  

งดออกเสียง 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ผูด้าํเนินการประชมุ รายงานใหท่ี้ประชมุทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในหมวดท่ี 4 ขอ้ 22 กาํหนดว่า ในการประชมุ

ผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการท่ีแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน

ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบั 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้ โดยในปี 2568 

มีกรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 

 1.  นายอาทิตย ์ ชณุหชชัราชยั กรรมการ   

 2.  ดร.ณฐัพล  ประดิษฐผลเลิศ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 3.  คณุธานิดา  เจนวาณิชย ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

พรอ้มทัง้รายงานใหท่ี้ประชมุทราบว่าในการสรรหากรรมการ  บรษิัทฯ ไดป้ระกาศใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลท่ี

เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2568  

ในช่วงระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิัทฯ 
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คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อไดพิ้จารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลกัเกณฑ์

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ และการพิจารณาไดก้ระทาํอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแลว้ เห็นว่า

กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 3 คนมีคณุสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  รวมถึงในช่วงท่ีผ่านมา

กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการไดเ้ป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ว่า

กรรมการทัง้ 3 คน มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯกาํหนด  เป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณห์ลากหลายท่ีเอือ้ประโยชนต์่อการดาํเนินการและกาํกับดูแลบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระท่ีไดเ้สนอชื่อนั้น เป็น

กรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์บริษัทฯกาํหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้นายอาทิตย ์ ชณุหชชัราชยั กรรมการ ซึ่งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มาตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 นบัถึงปัจจบุนั

เป็นระยะเวลา 11 ปี ต่อเน่ืองกัน, ดร.ณัฐพล  ประดิษฐผลเลิศ ซึ่งดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาตัง้แต่

เดือนเมษายน 2566 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเน่ืองกันและ คุณธานิดา  เจนวาณิชย ์ซึ่งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ มาตัง้แต่เดือนเมษายน 2566 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเน่ืองกนั ซึ่งพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ผูด้าํเนินการประชมุไดส้อบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงันี ้

6.1  นายอาทิตย ์ ชณุหชชัราชยั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง   กรรมการ 

เห็นดว้ย 2,514,187,752   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.96 

ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง                      คิดเป็นรอ้ยละ        0  

งดออกเสียง                                 1,000,000    เสียง                      คิดเป็นรอ้ยละ   0.04 
 

6.2   ดร.ณฐัพล  ประดิษฐผลเลิศ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 2,514,187,752   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.96 

ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง                      คิดเป็นรอ้ยละ        0  

งดออกเสียง                                 1,000,000    เสียง                      คิดเป็นรอ้ยละ   0.04 

 6.3  คณุธานิดา  เจนวาณิชย ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 2,514,187,752   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.96 

ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง                      คิดเป็นรอ้ยละ        0  

งดออกเสียง                                 1,000,000    เสียง                      คิดเป็นรอ้ยละ   0.04 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติลดจาํนวนกรรมการของบริษัท 

 ผูด้าํเนินการประชุม รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า เน่ืองดว้ยมีกรรมการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 

จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

 1. นายสวุทิย ์ ธนียวนั กรรมการอิสระ 

 2. นายภมูิฐาน รงัคกลูนวุฒัน ์ กรรมการอิสระ 

 3. นางหฤทยั สขุยิ่ง กรรมการอิสระ 

 เน่ืองดว้ยกรรมการทั้ง 3 ท่านนีด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมานานกว่า 9 ปี เพ่ือความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ 

กรรมการทัง้ 3 ท่านจึงยื่นหนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิัท  โดยมีผลเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2568 ท่ีผ่านมา และเน่ืองจาก

คณะกรรมการบรษิัทยงัไม่มีการพิจารณาสรรหาบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิมาทดแทนกรรมการท่านท่ีลาออก ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุน้ราย

ใดเสนอชื่อบุคคลมายงับริษัทฯ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรและขอเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2568 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลดจาํนวนกรรมการของบรษิทัจากเดมิ 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน ซึ่งหากคณะกรรมการบรษิัทมีการสรรหาบคุคล

ท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมได ้จะนาํมาเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ต่อไป ทัง้นี ้การลดจาํนวนกรรมการดงักล่าวไม่ส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯแต่อย่างใด 

ผูด้าํเนินการประชมุไดส้อบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิลดจาํนวนกรรมการของบรษิัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 7 ท่านดว้ยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉนัท ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้      

เห็นดว้ย  2,498,910,952   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.35 

ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0  

งดออกเสียง 16,276,800    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.65 

วาระที ่8      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2568          

ผูด้าํเนินการประชุม  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2568 ซึ่งประกอบไปดว้ย 

ค่าเบีย้ประชมุ โบนสั/บาํเหน็จ เป็นตน้ นอกจากนีไ้ม่มีสิทธิประโยชนอ่ื์นใด ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2568  ซึ่งไดพิ้จารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน  พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  รวมทั้งภาระหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยแลว้  เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมกันเป็นวงเงินจาํนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด

ต่อไปนี ้  

• ประธานกรรมการ  เบีย้เขา้ประชมุครัง้ละ 25,000  บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ เบีย้เขา้ประชมุครัง้ละ 25,000 บาท 

• กรรมการ   เบีย้เขา้ประชมุครัง้ละ 18,000 บาท 



 

14 

 

• กรรมการตรวจสอบ เบีย้เขา้ประชมุครัง้ละ 18,000 บาท 

ผูด้าํเนินการประชมุ ไดส้อบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ หากไม่มีจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม      ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 2,515,187,752   เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  

งดออกเสียง 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0 

 

วาระที ่9 อื่นๆ  

ผูด้าํเนินการประชมุไดส้อบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามต่อไปอีก  ผูด้าํเนินการประชมุ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้รว่มประชมุ  

จากนัน้จึงกล่าวปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2568 

ปิดประชุมเวลา 15.21 น. 

 อน่ึงหลังการปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ ้น 39 ราย นับเป็นจํานวนหุ้น   

2,515,187,752  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 71.2744 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัทฯ                                                                             

 

 

 

 

                                                                                -ชาญ เธียรกาญจนวงศ-์ 

              ( นายชาญ เธียรกาญจนวงศ ์) 

          ประธานท่ีประชมุ 

                                                                                

  

 

 

           -ปิยพร  ศรีพรสวรรค-์ 

             ( นางสาวปิยพร  ศรีพรสวรรค ์) 

               ผูบ้นัทึกการประชมุ 


